

วันที่ 17 ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่นิคมไฮเทค
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อ บจ.เคซีอี เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้วเป็นระยะๆ นั้น ขอรายงานให้ท่านทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดดังนี้ หลังจากที่คันกั้นน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมในพื้นที่ทุกส่วนภายในนิคมฯ ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอีก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม น้ำได้ท่วมเข้าไปภายในอาคารใหม่ซึ่งเป็นคลังวัตถุดิบและอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สายการผลิต Inner line ระดับน้ำท่วมสูงจากพื้นอาคารประมาณ 60 เซ็นติเมตร ทำให้มีสินค้าและเครื่องจักรบางส่วนเสียหาย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม น้ำได้ท่วมเข้าไปในสายการผลิตที่ตั้งอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผลิตหลักแล้ว ขณะนี้ระดับน้ำค่อนข้างทรงตัว

บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์และช่วงเวลาที่จะเกิดผลกระทบ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินจากกรณีน้ำท่วมและครอบคลุมความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจไว้แล้วอย่างเพียงพอ

หลังจากน้ำลดลง บริษัทต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารและเครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้เต็มสมรรถภาพโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ สถานการณ์ล่าสุดในวันนี้ระดับน้ำด้านนอกคันดินนิคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง และมีระดับต่ำกว่าคันดิน 48 เซ็นติเมตร บริษัทฯ ได้เพิ่มการเฝ้าระวังและมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บจ.เคซีอี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล) ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่มีการเฝ้าระวังมากขึ้นและมีการเตรียมมาตรการป้องกันไว้แล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดตามเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรีบรายงานให้ท่านได้รับทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กร์โฆมิต)

กรรมการบริหาร